

มกราคม 2564

พี่น้องนักกายภาพบำบัดทุกท่าน

ส่งท้ายปีเก่า 2563 ปีที่น่ากังวลใจ และสวัสดีปีใหม่ 2564 ปีที่ต้องรวมพลังให้กำลังใจและสร้างความหวังใหม่ร่วมกัน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีดี มีพลังในการดำรงชีวิต ความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจ มีสุข มีสุข ตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป เมื่อต้นปี 2563 บรรยากาศเงียบเหงา ทุกคนต้องปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ที่ยุ่งยากและไม่เคยเจอมาก่อน ถึงปีนี้สถานการณ์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ถึงแม้เราจะปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ แต่ก็ยังมีช่องว่างจึงเกิดการระบอบใหม่ขึ้น อยากร่วมกำลังใจให้พวกเราเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทย พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

สิ่งดีดีจากปีที่ผ่านมา 2563 และขับเคลื่อนต่อเนื่องในปีนี

- เรื่องที่น่ายินดีที่สุดแห่งปี 2563 คือการบรรจุตำแหน่งข้าราชการของน้องๆนักกายภาพบำบัดสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวน 1,560 คน ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ และยังมีพวกเราอีกประมาณ 500-600 คน (รวมสังกัดกระทรวงอื่น) ที่รอการพิจารณาอนุมัติกรอบการบรรจุ lot ใหม่ สง่กำลังใจให้ทุกคนนะคะ
- มิถุนายน - สิงหาคม 2563 สภากายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัด สถาบันการศึกษา และผู้แทนนักกายภาพบำบัดจากทุกภาคส่วน ร่วมระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิชาชีพกายภาพบำบัด 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2566) มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางของวิชาชีพ เป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน กำหนด วิสัยทัศน์ “ กายภาพบำบัดร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ด้วยศาสตร์การเคลื่อนไหว เพื่อคนทุกช่วงวัย ” และองค์กรนำทั้ง 3 ศักยภาพวิชาชีพ รวมทั้งได้จัดทำยุทธศาสตร์และเริ่มขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- 1 ตุลาคม 2563 ทำบุญสำนักงานใหม่ของสภากายภาพบำบัด ในที่สุดเราก็มีที่อยู่ถาวรของวิชาชีพ สำนักงานสภากายภาพบำบัด ที่อยู่เลขที่ 88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Email address : thaiptcouncil@gmail.com ,
Web สภากายภาพบำบัด : <http://pt.or.th>
- ตลอดปี 2563 เรามีการพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของสภากายภาพบำบัดที่เชื่อมโยงระบบทะเบียนสมาชิก ระบบการเงิน การสอบใบประกอบวิชาชีพ การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และสถาบันการศึกษา โดยแบ่งการ

พัฒนาระบบเป็น 3 phase ปีใหม่ 2564 นี้ กำลังดำเนินการต่อเนื่องใน phase ที่ 3 การ
เชื่อมข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และสถาบันการศึกษา

- การผลักดันให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญ สภากายภาพบำบัดได้ประกาศผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา (Specialist certification) 7 สาขาดังนี้
1. Musculoskeletal 2. Neurology 3. Cardiovascular and pulmonary 4.
Pediatrics 5. Sport 6. Geriatrics 7. Community โดยวางแผนดำเนินงาน คาดว่าจะมี
นักกายภาพบำบัดรุ่นแรกที่ได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ในเดือนธันวาคม
2564 ระหว่างนี้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้เพื่อหนังสืออนุมัติ (ชุดพิเศษ)
แล้ว และกำลังดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
- บทบาทการสร้างเสริมสุขภาพในวิชาชีพกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัด ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงาน
กายภาพบำบัดเชิงรุกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป้าหมายเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ โดย
จัดทำโครงการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพในวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อให้ นัก
กายภาพบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด ได้เรียนรู้การทำงานเชิงรุกในบทบาทของการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรียนรู้การทำงานเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
การทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาอาชีพในพื้นที่ การนำทีม การสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย และการขยายผล โครงการนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.จำนวน 7.4
ล้านบาท เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2563 กำหนดระยะดำเนินการ 30 เดือน
- เคาะแล้ว มกราคม 2564 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิตามรัฐธรรมนูญ เป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการกายภาพบำบัดในชุมชนที่มีคุณภาพ ในพื้นที่เขตเมืองใหญ่และปริมณฑล และเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งลดความแออัดของโรงพยาบาลและ Social distancing มี
คลินิกกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการนำร่องเครือข่ายหน่วยบริการ จำนวน 25 คลินิก จาก
8 เครือข่ายเขตสุขภาพ

กก.สมใจ ลีวิเศษไพบูลย์

นายกสภาภาพบำบัด